

## (สำเนา)

### ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#### เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้คุกกี้

.....

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศกำหนดแนวปฏิบัติการใช้คุกกี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ psu.ac.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยแนวปฏิบัติการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้คุกกี้ตามแนวปฏิบัติการใช้คุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### ๑.๑. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ อุปกรณ์ของคุณจะจัดเก็บคุกกี้โดยอัตโนมัติในไฟล์ที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์อีกครั้ง เว็บไซต์จะตอบสนองในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น จุดจำการตั้งค่าของคุณให้เวลาในการโหลดหน้าเว็บที่เร็วขึ้นและอื่นๆ

#### ๑.๒. มหาวิทยาลัยใช้คุกกี้อย่างไร

มหาวิทยาลัยใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้ใช้บริการและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของผู้ใช้บริการในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จุดประสงค์ในการใช้คุกกี้ คือ เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้เยี่ยมชม ประเภทของคุกกี้ที่ใช้และการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

### ๑.๒.๑. คุณก็ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุณก็ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลและมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลและบริการแก่คุณอย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด คุณต้องยอมรับคุณก็ที่จำเป็นเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้ระบบของมหาวิทยาลัยได้ คุณก็ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์

### ๑.๒.๒. คุณก็เพื่อประสิทธิภาพ

คุณก็ประเภทนี้คือคุณก็ที่ใช้โดยเฉพาะเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์หน้าใดของเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุดหรือหากพวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บ คุณก็เหล่านี้ตรวจสอบประสิทธิภาพของไซต์ในขณะที่ผู้ใช้ได้ตอบกับไซต์เท่านั้น คุณก็เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมได้ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจะไม่ระบุตัวตนและใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้คุณก็เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อทำการปรับปรุง หากไม่มีคุณก็ประสิทธิภาพนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และฟังก์ชันการทำงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด

### ๑.๒.๓. คุณก็ช่วยในการใช้งาน

คุณก็ช่วยในการใช้งาน คุณก็เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่ผู้เยี่ยมชมเลือกได้ (เช่นชื่อผู้ใช้ภาษาหรือภูมิภาค) และมอบคุณสมบัติที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณก็เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เยี่ยมชมทำกับขนาดตัวอักษรแบบอักษรและส่วนอื่น ๆ ของหน้าเว็บที่ผู้เยี่ยมชมสามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อให้บริการที่ผู้เยี่ยมชมร้องขอเช่นการดูวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก ข้อมูลที่คุณก็เหล่านี้รวบรวมอาจไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บบนเว็บไซต์อื่นได้

### ๑.๒.๔. คุณก็ที่ไม่ได้จัดประเภท

คุณก็ที่ไม่ได้จัดประเภทคือคุณก็ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อื่นใดหรืออยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่ คุณก็บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุณก็เหล่านี้ มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุณก็เหล่านี้ได้ ผู้ใช้บริการต้องศึกษานโยบายการใช้คุณก็และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้

### ๑.๓. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ผู้ให้บริการสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุณก็ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากผู้ให้บริการปิดการทำงานของคุกกี้ อาจทำให้ผู้ให้บริการใช้งานฟังก์ชัน

บางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่ามีวิธีการวางคุกกี้ใดบ้างและวิธีการจัดการและลบคุกกี้ มีรายละเอียดที่ [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org) หรือ [www.aboutcookies.org](http://www.aboutcookies.org)

## ๒. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

## ๓. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของมหาวิทยาลัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า (ส่วนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ ๑๕ ถนนกาญจนวนณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทร.๐๗๔-๒๘๒๒๔๑, ๐๗๔-๒๘๒๒๔๒ อีเมล : PSU\_DPO@psu.ac.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พิชิต เรืองแสงวัฒนา  
(อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รักษาการแทน  
อธิการบดี

สำเนาถูกต้อง

*Orn.*

(นางอรัทัย บุญมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ